

dân chủ, lạm dụng đổi mới để làm trái pháp luật, gây tác hại về kinh tế — xã hội.

12. Hội đồng Bộ trưởng và các cơ quan hữu quan khẩn trương soạn thảo các dự án luật theo chương trình xây dựng pháp luật năm 1990; Hội đồng Nhà nước tổ chức tốt việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các dự án luật và Hội đồng Bộ trưởng kịp thời ban hành các văn bản dưới luật đề hướng dẫn thi hành.

Tình hình kinh tế — xã hội nước ta hiện nay đang có những chuyển biến tích cực và thuận lợi nhất định, nhưng còn nhiều mặt yếu kém và khó khăn lớn. Năm 1990, năm cuối của kế hoạch 5 năm 1986 — 1990, nhiệm vụ phát triển kinh tế — xã hội rất nặng nề.

Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban thường trực khác của Quốc hội có nhiệm vụ giúp Quốc hội và Hội đồng Nhà nước giám sát chặt chẽ các cấp, các ngành nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiệm vụ động viên các cơ quan, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân và cùng với nhân dân làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Nhà nước và thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, nhiệt tình và sáng tạo trong lao động sản xuất, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế — xã hội năm 1990, tạo cơ sở để bước vào kế hoạch 5 năm 1991 — 1995, lập thành tích kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước: 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, 60 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày

thành lập nước, 15 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

Chủ tịch Quốc hội
LÊ QUANG ĐẠO

NGHỊ QUYẾT của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 6 ngày 28-12-1989 về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Sau khi xem xét tờ trình của Hội đồng Bộ trưởng về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội, và ý kiến của các đại biểu đại Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và các hộ nông dân, thực hiện trong hai năm 1990 và 1991, mỗi năm miễn 50% số thuế ghi thu.

2. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt việc miễn thuế này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

Chủ tịch Quốc hội
LÊ QUANG ĐẠO